



ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. ประเภทและจำนวนกรรมการที่จะดำเนินการเลือกตั้งตลอดจนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	จำนวน (คน)	ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
๑. ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ของ มหาวิทยาลัย	๑	ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ พนักงานราชการ (สายผู้สอน) ทุกคณะ

๒. หน่วยเลือกตั้ง

หน่วย ที่	หน่วยเลือกตั้ง	สถานที่	สังกัดของผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	ผู้มีสิทธิลงคะแนน เสียงเลือกตั้ง
๑	คณะบริหารธุรกิจ	อาคาร ๔ ชั้น ๑ คณะบริหารธุรกิจ	- คณะบริหารธุรกิจ - คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ - คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (สายผู้สอน)
๒	คณะวิศวกรรม ศาสตร์	อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์	- คณะวิศวกรรมศาสตร์	ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (สายผู้สอน)

หน่วย ที่	หน่วยเลือกตั้ง	สถานที่	สังกัดของผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	ผู้มีสิทธิลงคะแนน เสียงเลือกตั้ง
๓	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ห้องนลินวิทย์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	- คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี - คณะศิลปศาสตร์ - คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (สายผู้สอน)
๔	คณะศิลปกรรม ศาสตร์	หอศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร ๒ ชั้น ๑ คณะศิลปกรรมศาสตร์	- คณะศิลปกรรมศาสตร์ - คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ - คณะพยาบาลศาสตร์	๑.ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (สายผู้สอน) ๒.ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (สายผู้สอน) คณะกรรมการแพทย์ บูรณาการและคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ที่ขอใช้สิทธิเท่านั้น
๕	คณะกรรมการแพทย์ บูรณาการ (ศูนย์รังสิต)	ห้องประชุมตติรส ห้อง ๑๑๗ ชั้น ๑ อาคารคณะกรรมการแพทย์ บูรณาการ	- คณะการแพทย์ บูรณาการ - คณะเทคโนโลยี การเกษตร	๑.ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (สายผู้สอน) ๒.คณะกรรมการ อำนวยการเลือกตั้ง ฯ และคณะกรรมการ ดำเนินการเลือกตั้ง ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการแพทย์ บูรณาการ (ศูนย์รังสิต)

หมายเหตุ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการและคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ คณะการแพทย์บูรณาการ (ศูนย์รังสิต) ให้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งดังกล่าว

หากข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (สายผู้สอน) ที่สังกัด คณะการแพทย์บูรณาการและคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) ให้เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้กรอกแบบแสดงความประสงค์ ณ กองกฎหมาย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ)

๓. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (สายผู้สอน) ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องยื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฯ ณ กองกฎหมาย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่เกินวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (สายผู้สอน) ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และไม่เป็นผู้บริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นับถึงวันสมัคร

๕. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

๕.๑ ใบสมัครให้รับที่คณะกรรมการรับสมัครเท่านั้น ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาดมาตรฐาน ๓x๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำโดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๖ รูป

๖. กำหนดวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ในวันและเวลาดังกล่าว) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ไม่เกินวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นคัดค้านรายชื่อผู้สมัครต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฯ ณ กองกฎหมาย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่เกินวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๗. กำหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้งตามประกาศ (นับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งหลังจากปิดหีบลงคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน)

๘. วิธีการเลือกตั้ง

ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้จำนวน ๑ คน

๙. กำหนดประกาศผลการเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง ไม่เกินวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์)
ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง